

**ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY KIỂM TRA MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TẠI THÀNH PHỐ THÁI BÌNH**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án chỉnh trang khu đô thị ven sông Trà Lý.



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của thành phố.



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tại nút giao giữa đường Đinh Tiên Hoàng với đường Ngô Thị Nhậm và nút giao giữa đường Lý Bôn với đường Ngô Quyền.

Để dự án thực sự có tầm nhìn dài hạn cho hàng trăm năm sau và sớm trở thành hiện thực, thành phố Thái Bình và các sở, ngành có liên quan cần dành sự quan tâm đặc biệt, đầu tư trí tuệ, công sức, đặt nhiều tâm huyết và nỗ lực cao nhất cho dự án quan trọng này từ việc xây dựng, tham vấn phương án kiến trúc cảnh quan, các giải pháp về bố trí, kết nối

giao thông đến quy hoạch công trình hạ tầng.

Trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố Thái Bình tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp chủ động di dời, giải phóng mặt bằng. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho những vấn đề còn tồn tại về mặt bằng để sớm triển

khai thực hiện dự án chỉnh trang khu đô thị ven sông đúng kế hoạch.

Kiểm tra tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của thành phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác thu gom, xử lý rác thải của thành phố thời gian qua. Đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trong thời gian tới và có lộ trình

di chuyển nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt.

Đến kiểm tra phương án tuyến và công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án chỉnh trang nút giao giữa đường Đinh Tiên Hoàng với đường Ngô Thị Nhậm và nút giao giữa đường Lý Bôn với đường Ngô Quyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải tuân thủ nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu

chính của dự án được đặt ra từ đầu. Không để những phát sinh mới làm ảnh hưởng hay biến dạng mục tiêu ban đầu của dự án. Những vấn đề phát sinh cần phải điều chỉnh bổ sung ngay với quan điểm không được biến các tuyến đường kết nối liên khu thành kết nối nội khu, không được biến các tuyến đường trục thành đường dân sinh. Vì vậy, trong quá trình xây dựng

các phương án cũng như triển khai thực hiện chỉnh trang các dự án giao thông phải kiên trì mục tiêu đó. Để mỗi tuyến đường, mỗi nút giao sau khi được chỉnh trang, nâng cấp sẽ thực sự trở thành những trục giao thông kết nối hiện đại, phát huy hết công năng và trở thành những điểm nhấn trong tổng thể không gian giao thông đô thị của thành phố Thái Bình.

**BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THẢO LUẬN...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số cơ quan trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về chủ trương ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; chủ trương ban hành

chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ trường ban Chấp hành Trung ương Đảng và chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an các xã trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với chủ trương ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, chủ trương này là rất cần thiết giúp các bệnh viện thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm cung cấp tốt nhất dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân và cần đổi nguồn thu tiến tới tự chủ theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương với quan điểm lựa chọn đơn giá dịch vụ ở mức thấp nhất theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới đây. Đồng chí lưu ý các ban xây dựng Đảng và UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để người dân hiểu, từ đó yên tâm sử dụng các dịch vụ y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh, đội ngũ y bác sĩ biết để sử dụng các dịch vụ phù hợp với người bệnh; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa quy trình góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận và thống nhất chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an các xã trên địa bàn tỉnh. Riêng báo cáo về chủ trương chấm dứt thực hiện hợp đồng BOT dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần nghiên cứu và bổ sung thêm các căn cứ theo đúng quy định của pháp luật, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục trước khi chuyển sang thực hiện theo hình thức đầu tư khác.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận, cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ.

**DUY TÙNG****KỶ NIỆM 60 NĂM...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 19/3, Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (19/3/1964 - 19/3/2024). Các đồng chí: Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; nguyên lãnh đạo Quân khu 3, Trung đoàn 568 qua các thời kỳ tới dự.

Cách đây 60 năm, tại doanh trại của Lữ đoàn 338, xã Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nội), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định thành lập Đoàn 32, tiền thân của Trung đoàn 568 ngày nay. Trung đoàn có nhiệm vụ: tuyên truyền, huấn luyện quân, chi viện lực lượng cho chiến trường miền Nam, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 568 luôn kính trọng, hết lòng giúp đỡ,

cơ động chiến đấu bảo vệ miền Bắc. Nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của Trung đoàn lúc đó là huấn luyện tốt, huấn luyện giỏi, đáp ứng yêu cầu chi viện lực lượng cho chiến trường miền Nam với chất lượng và quân số cao nhất.

Trong 11 năm (từ năm 1964 đến năm 1975), Trung đoàn 568 đã hoàn thành 31 đợt tuyển quân trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố; huấn luyện và chi viện cho chiến trường miền Nam 225 tiểu đoàn và các đơn vị tương đương với tổng số gần 135.000 cán bộ, chiến sĩ; đào tạo hơn 100 cán bộ cho quân đội Campuchia. Tháng 3/2020, Trung đoàn được tổ chức lại theo quyết định của Bộ Quốc phòng, đồng thời di chuyển vị trí đóng quân về xã Đông Quan (Đông Hưng). Trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 568 luôn kính trọng, hết lòng giúp đỡ,

bảo vệ nhân dân; chú trọng xây dựng mỗi đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương, thể hiện phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ quân đội từ nhân dân ra, vì nhân dân mà chiến đấu; thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung đoàn: "Phải đoàn kết, khiêm tốn, ra sức học tập, rèn luyện, bất kỳ nhiệm vụ nào, huấn luyện hay trực tiếp chiến đấu, cũng phải quyết thắng, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Trung đoàn 568 đã đạt được trong thời gian qua. Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đồng chí đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 568 cần thực hiện bằng được lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Trung đoàn; tiếp tục quán triệt,

thực hiện tốt các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân. Trung đoàn cần thường xuyên giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng trên địa bàn đóng quân thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác vận động quần chúng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng có thư khen những thành tích của Trung đoàn 568; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng Trung đoàn 568 bức tượng mang dòng chữ "Đoàn kết - Tiến công - Trung dũng - Quyết thắng".

**TIẾN ĐẠT****KIỂM TRA CÔNG TÁC TỔ CHỨC...**

(Tiếp theo trang 1)

trình khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các địa phương thực hiện sắp xếp. Từ ngày 16/2/2024, danh sách cử tri của 3 xã được lập và niêm yết tại trụ sở xã và các nhà văn hóa thôn với tổng số 17.292 cử tri. Huyện sẽ tổ chức phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình theo danh sách đã được niêm yết vào ngày 24/3/2024. Cùng với đó, Hùng Hà cũng tập trung thực hiện tốt việc rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xây dựng phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; rà soát đánh giá thực trạng và xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp.

Thành viên đoàn kiểm tra và lãnh đạo huyện Hưng Hà, lãnh đạo các xã đã trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong sắp xếp

đơn vị hành chính cấp xã: tình hình tin tưởng của nhân dân; phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối dư; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri; các nguồn lực đầu tư cho đơn vị hành chính mới...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của huyện Hưng Hà và 3 xã Dân Chủ, Điện Nông, Hùng Dũng trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; các nội dung, công việc đều bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra. Các đồng chí khẳng định, vấn đề quan trọng là phải tổ chức thành công việc lấy ý kiến cử tri vào ngày 24/3 tới đây, vì vậy cấp ủy, chính quyền huyện và các địa phương phải tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Tiếp tục rà soát danh sách cử tri, kịp thời bổ sung những trường hợp khuyết thiếu và bỏ ra khỏi danh sách những trường hợp không đủ

điều kiện; có phương án vận động những cử tri đi làm ăn xa về địa phương thực hiện sắp xếp và nghĩa vụ công dân của mình. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên tổ công tác của huyện, xã, thôn để thực hiện tốt quy trình lấy phiếu. Tiếp tục rà soát, thực hiện phương án bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối dư bảo đảm hài hòa, phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ, công chức. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Sau khi tổ chức lấy ý kiến cử tri thành công, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

\* Chiều ngày 19/3, đoàn kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 do đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Đông Hưng.

Theo báo cáo của UBND huyện Đông Hưng, giai đoạn 2023 - 2025, huyện có 9 xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính gồm: Liên Giang, An Châu, Đông Lương, Phong Châu, Chương Dương, Hợp Tiến, Đông Động, Đông Xuân, Đông Quang. Thời gian qua, Huyện ủy, Ban Chỉ đạo huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và trực tiếp về xã phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh với nội dung và hình thức phong phú nhằm tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Ngày 23/2/2024, UBND các xã thực hiện niêm yết danh sách cử tri, để án, bản tóm tắt để án sắp xếp đơn vị hành chính và các tài liệu của tỉnh, huyện, xã liên quan đến việc triển khai thực hiện đề án tại UBND xã và các điểm lấy phiếu xin ý kiến cử tri. Đến nay, 9/9 xã đã thành lập tổ lấy ý kiến cử tri, tổng số 46 tổ với 364 thành viên được chia thành các nhóm nhỏ. Trong ngày lấy ý kiến cử tri, tổ công tác của huyện, xã kết hợp với tổ lấy ý kiến cử tri ở thôn đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động và xin ý kiến vào

phiếu, sau đó thu phiếu. Qua rà soát, đến ngày 18/3, tổng số cử tri của 9 xã thực hiện sắp xếp là 35.483 cử tri. Huyện cũng đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xây dựng phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thành viên đoàn kiểm tra cùng lãnh đạo huyện Đông Hưng, lãnh đạo các xã thực hiện sắp xếp đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền huyện và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công

tác tuyên truyền, vận động, tuyệt đối không được chủ quan; ngoài tuyên truyền thường xuyên, đẩy mạnh tuyên truyền lưu động nhằm tạo sự đồng thuận cao đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính. Tiếp tục rà soát, nắm bắt biến động số lượng cử tri, kịp thời bổ sung những trường hợp khuyết thiếu; có phương án vận động những cử tri đi làm ăn xa có mặt tại địa phương trong ngày tổ chức lấy ý kiến cử tri. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xây dựng phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Sau khi tổ chức lấy ý kiến cử tri thành công, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đồng chí tin tưởng với kinh nghiệm trong sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021, huyện Đông Hưng sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

**THU HIỀN**